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“ธีระเกียรติ” เสนอปรับแก้คำสั่งคสช.ที่ 19/2560 เรื่องปฎิรูปศึกษาธิการในภูมิภาค
ให้นายกรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า ขอทบทวนปรับบอร์ดบริหารบุคคล

วันนี้ (13 ธ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยความคืบหน้าการเสนอแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560
โดยตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็น 2 คณะคือ คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา
และคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล
พร้อมทั้งคืนอำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 53(3)และ(4) แห่ง
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้กลับไปเป็นของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
(ผอ.สพท.)และ ผอ.โรงเรียนตามเดิมว่า ขณะนี้ตนยังไม่ได้ลงนามเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้า คสช. เพราะต้องหารือให้ลงตัวและเข้าที่เข้าทางก่อน
เพราะมีบางประเด็นที่ยังต้องหารือกับนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก่อน โดยตนรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย
และขอเวลาภายในสัปดาห์นี้น่าจะปรับเสร็จ คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะนำเสนอได้

ต่อข้อถามว่าขณะนี้สังคมมีข้อสงสัยว่าการเสนอแก้คำสั่ง คสช.ในลักษณะดังกล่าว
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กอย่างไร รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนก็ตั้งคำถามว่าส่งผลถึงเด็กอย่างไร
รวมถึงประเด็นที่มีการเสนอตั้ง กศจ.บริหารงานบุคคลที่มี ผอ.สพท.ทุกคนในจังหวัดร่วมเป็นกรรมการ
ซึ่งหลังจากที่ตนรับฟังจากหลายฝ่ายอาจจะต้องมีการปรับแก้จำนวน
ผอ.สพท.ที่เข้ามาเป็นกรรมการให้เทียบเท่ากับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการคานอำนาจอย่างที่พูดกัน
โดยกำลังพิจารณาจำนวนที่เหมาะสมไม่ใช่ทั้งหมด
เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจการบริหารงานบุคคลที่มีระเบียบปฏิบัติไม่ใช่เกิดจากการโหวต และการตั้ง
ผอ.สพท.เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมนั้นก็ไม่อยากให้เข้ามาแล้วทำให้บ้านเมืองเสียหาย

“เรื่องนี้อาจจะไม่สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาโดยตรง
แต่ถ้าไม่แก้ไขก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้เพราะทำให้งานล่าช้า เตะถ่วงไว้เรื่องต่างๆก็ไปไม่ถึงโรงเรียน
ขอให้เข้าใจว่าผมพยายามแก้ปัญหาถ้าปรับแล้วทำให้เรื่องนี้สงบ เราก็สามารถเดินหน้านโยบายต่อไปได้
ส่วนที่เกรงว่าทาง ผอ.สพท.สงบแต่ ศธจ.อาจไม่สงบนั้น เรื่องนี้ตนได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับ
ศธจ.แล้วเชื่อว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่อง” นพ.ธีระเกียรติกล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.
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